



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
รางรินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร
ลึก ๐.๖๕ - ๐.๘๕ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ๒ จุด พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน ๑ จุด ความยาวรวม ๑๒๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การ-
บริหารส่วนตำบลสบปราบ

ราคากลางของงานจ้างสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๐๐๐.-บาท (สามแสน-
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
๑๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบเชื่อถือ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบรับซองสอบราคาแล้ว
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ยื่นซองสอบราคาไม่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ ผู้ยื่นซองรายนั้นจะไม่มีสิทธิ์
ได้รับการพิจารณาหรือไม่มีสิทธิ์ได้ทำสัญญาแล้วแต่กรณีหรือการเป็นผู้ประกอบการที่ชนะการสอบราคาจ้างครั้งนี้
ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออกจากราคาที่เสนอก่อนทำสัญญาจ้าง
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านี้

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ...

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้หน่วยงานราชการส่วนตำบลสปปราบ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาข้างครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ภักดีบัญชีรายชื่อรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสปปราบ ซึ่งใช้ดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสปปราบ อำเภอสปปราบ จังหวัดลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสปปราบ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสปปราบ จังหวัดลำปาง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสปปราบ จังหวัดลำปาง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท ได้ที่ ส่วนกลางคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสปปราบ ตำบลสปปราบ อำเภอสปปราบ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสปปราบ www.sopprop.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๓๔-๔๕๒๙ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาทำการ

งานสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสปปราบ กำหนดให้ทำสัญญาแบบปรับราคาค่า K ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยตรี



(ชูเชิด คำนอินตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสปปราบ